

Số: 146/BC-HĐND-BKTXH

Đồng Phú, ngày 05 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/7/2022 về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kinh tế - xã hội như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2023.

1. Công tác giám sát:

Trên cơ sở nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND năm 2023, theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát 02 đợt, với các chuyên đề: Việc chấp hành các quy định của nhà nước về dạy thêm, học thêm và công tác quản lý, sử dụng các nguồn thu trong các trường học trên địa bàn huyện Đồng Phú trong những năm qua; Tổ chức thực hiện giám sát tại 04 cơ quan, đơn vị (Phòng Giáo dục và Đào tạo, 03 Trường học). Công tác khám chữa bệnh, việc thanh quyết toán chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người tham gia BHYT, công tác quản lý, sử dụng quỹ BHYT tại Trung tâm Y tế huyện (giám sát tại Trung tâm Y tế huyện). Việc phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tổ chức lễ hội truyền thống, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh ở địa phương (giám sát Phòng Văn hóa và Thông tin). Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

Tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện 02 đợt, chuyên đề: Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh, kiến nghị trên địa bàn huyện. Tình hình triển khai, thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023; Thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND huyện; Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của TT. HĐND huyện. Tham gia các đợt giám sát của Ban Pháp chế, Ban Dân tộc HĐND huyện. Đóng góp ý kiến xây dựng báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện.

2. Công tác thẩm tra.

Theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện, năm 2023 Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thẩm tra 03 đợt về lĩnh vực kinh tế - xã hội: Dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình tại kỳ họp chuyên đề; Về báo cáo kinh tế - xã hội, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Tám giữa năm 2023. Đôn đốc các cơ quan, đơn



vị được phân công xây dựng báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Chín để tổ chức thẩm tra, kịp thời phục vụ kỳ họp cuối năm 2023 theo quy định.

3. Công tác khác.

Tham dự các phiên họp do Thường trực HĐND huyện tổ chức; góp ý dự thảo các văn bản, nghị quyết của HĐND, Thường trực HĐND huyện. Tham dự Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ Tư do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tại huyện Bù Đăng.

Phối hợp xây dựng kế hoạch, tham gia giám sát và góp ý xây dựng báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2023; đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - xã hội và HĐND huyện năm 2024.

Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND huyện thực hiện một số nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề); kỳ họp thứ Tám - HĐND huyện (giữa năm 2023) và chuẩn bị cho kỳ họp HĐND lần thứ Chín (cuối năm 2023).

Họp Ban, phân công nhiệm vụ các thành viên, kiểm điểm hoạt động, dự kiến công việc; hội ý lãnh đạo Ban khi có các công việc phát sinh đột xuất; họp Tổ đại biểu để thảo luận, xem xét báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, đề xuất nội dung chất vấn tại kỳ họp HĐND huyện.

Thành viên của Ban tham dự đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri theo kế hoạch và tổng hợp ý kiến cử tri gửi Thường trực HĐND huyện theo quy định; Hàng tháng, tiếp công dân tại xã, thị trấn nơi đại biểu sinh hoạt tổ đại biểu theo Thông báo của TT. HĐND huyện; Tham gia các hoạt động khác do Huyện ủy, UBND, BTT. UBMTTQ huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan khi được yêu cầu.

4. Đánh giá chung.

Thực hiện nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện, TT. HĐND huyện; Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội tích cực tham gia các đợt giám sát của các Ban, của Thường trực HĐND và thực hiện tốt nhiệm vụ được Ban phân công. Tổ chức thẩm tra các văn bản do UBND huyện trình tại 03 kỳ họp. Đảm bảo việc theo dõi giám sát thường xuyên đối với hoạt động của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện. Tham mưu, giúp việc TT. HĐND giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp thường lệ đảm bảo đúng thẩm quyền, trách nhiệm; Tham gia là thành viên các hoạt động theo yêu cầu của Huyện ủy, Thường trực HĐND, BTT.UBMTTQVN huyện và phối hợp công tác với các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban. Hoàn thành chương trình của Ban theo nghị quyết HĐND huyện năm 2023.

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

1. Xây dựng kế hoạch giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội năm 2024 từ đầu năm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND huyện và phân công của Thường trực HĐND huyện, với các chuyên đề: Việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đột phá “Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; xây dựng hạ tầng về giao thông - phát triển hạ tầng đô thị - phát triển hạ tầng ngoài khu công

nghiệp, cum công nghiệp” theo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả thực hiện đến năm 2024. Việc tổ chức thực hiện một số Dự án giao thông trọng điểm nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện. Việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác xét duyệt và chi trả chế độ bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện. Việc huy động vốn và cho vay sản xuất, kinh doanh tiêu dùng đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác và thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Việc thực hiện nguồn ngân sách nhà nước để mua, sắm trang thiết bị và hỗ trợ các lực lượng phục vụ cho đợt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức thực hiện giám sát theo kế hoạch đạt hiệu quả.

2. Tham gia đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện tổ chức; các Ban của HĐND tỉnh về giám sát, khảo sát tại địa phương khi được yêu cầu.

3. Thực hiện phân công của Thường trực HĐND huyện, phối hợp các Ban HĐND thẩm tra Đề án, chương trình, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND huyện trình tại kỳ họp HĐND huyện trong năm 2024. Tham gia hội nghị giao ban công tác HĐND do tỉnh, huyện tổ chức theo quy chế; các phiên họp chất vấn giữa hai kỳ họp do TT. HĐND huyện tổ chức, các kỳ họp HĐND huyện; góp ý dự thảo các văn bản, nghị quyết của HĐND, Thường trực HĐND huyện.

4. Thành viên của Ban Kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tham dự các kỳ tiếp xúc cử tri theo kế hoạch, thông báo của BTT. UBMTTQVN huyện, hướng dẫn của TT. HĐND huyện; tổng hợp ý kiến cử tri tại nơi sinh hoạt tổ đại biểu và gửi Thường trực HĐND huyện theo quy định.

5. Thực hiện tiếp công dân định kỳ theo phân công của Thường trực HĐND và tham dự các kỳ họp HĐND cấp xã nơi sinh hoạt tổ đại biểu.

6. Các công việc khác: Tham gia các hoạt động do Huyện ủy, UBND, BTT. UBMTTQ huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan khi được yêu cầu phối hợp thực hiện.

Trên đây là kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, báo cáo Thường trực HĐND huyện và HĐND huyện tại kỳ họp thứ Chín – HĐND (cuối năm 2023), khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- HĐND huyện;
- TT. HĐND huyện;
- BTT. UBMTTQ huyện;
- LĐ, TV Ban KTXH;
- CV VP HĐND và UBND;
- Lưu: VT, Ban KTXH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Đỗ Tiến Vinh

